

# ด่วนที่สุด

ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๑๘๖๑



ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
ถนนวิชิตสงคราม ลป ๕๒๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการผ่อนคลายเป็นให้ผู้ประกอบการบางประเภทสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร)  
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอำเภอทุกอำเภอ  
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐๔๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
๒. หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔  
๓. หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๔๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ผ่อนคลายเป็นให้ผู้ประกอบการบางประเภทสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดลำปางได้มีคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ พ.๒๙๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จำนวน ๕ รายการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และได้มีคำสั่งขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ข้างต้นต่อไปจนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ และได้มีคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๒๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ดังกล่าวออกไปอีกเป็นครั้งที่ ๒ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางผ่อนคลายเป็น โดยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลาเกินกว่า ๒๑ วัน และรวมถึงพ้นระยะการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ผ่อนคลายเป็นให้ผู้ประกอบการบางประเภทสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐



ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง ผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการบางประเภทสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19

ตามที่จังหวัดลำปางได้มีคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ พ.๒๙๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จำนวน ๕ รายการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และได้มีคำสั่งขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ข้างต้นต่อไป จนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ และได้มีคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๒๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ดังกล่าวออกไป อีกเป็นครั้งที่ ๒ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางผ่อนคลายลง โดยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลานานกว่า ๒๑ วัน รวมถึงพ้นระยะการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ จึงได้กำหนดมาตรการผ่อนคลายเป็นให้ผู้ประกอบการบางประเภทสามารถทำการค้าได้ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 และเพื่อให้การกำหนดมาตรการต่างๆ ทางสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและเหมาะสม จึงผ่อนคลายเป็นให้สถานที่ดังต่อไปนี้ดำเนินกิจการได้ ประกอบด้วย

๑. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
๒. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส บิลเลียด สนุกเกอร์ หรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน
๓. สถานบันเทิง ยกเว้นร้านคาราโอเกะ

ทั้งนี้ คำสั่งตามคำสั่งข้างต้นยังคงมีผลบังคับอยู่ แต่เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินต่อไปได้อย่างเหมาะสม และจะได้ทราบถึงข้อจำกัดของมาตรการทางสาธารณสุขต่อไป จนถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตามจังหวัดขอความอนุเคราะห์ให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมาตรการใดปฏิบัติได้ยากให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากพบว่าสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนดจังหวัดจะได้นำเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางพิจารณาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง

มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
แบบท้ายประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการบางประเภทสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19

ลงวันที่                      มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
\*\*\*\*\*

กิจการ	มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. ร้านอาหารอินเตอร์เน็ต ผ่อนคลายให้เปิดทำการได้ไม่ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. และไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.</p>	<p><b>มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</b></p> <p>๑) ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และอนุญาตให้เฉพาะคนที่มี หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น</p> <p>๒) มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จำหน่ายหรือแจกฟรี สำหรับ ผู้มาใช้บริการที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า</p> <p>๓) มีการตรวจวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ หากอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๓ องศาเซลเซียส ให้พักและวัดซ้ำ หากยังสูง งดให้บริการ และส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง</p> <p>๔) จัดให้มีทางเข้าออกทางเดียว</p> <p>๕) ให้มีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และหรือ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และหรือแอปพลิเคชัน “ลำปางชนะ” ก่อนเข้าใช้บริการ</p> <p>๖) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยา ส่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๗) ทำความสะอาดพื้นผิว ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ ให้บริการ รวมทั้งห้องสุขาและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๘) ให้เว้นระยะนั่งยืนหรือเดินห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร (โต๊ะ เว้น โต๊ะ)</p>	<p>ศบค.จังหวัด,ศบค.อำเภอ, ศบค.ทน., ศบค.ทม. ,ศบค.ตำบล และอปท. มีหน้าที่ กำกับดูแลร่วมกับ ตำรวจ ทหาร สธ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์การ ดังกล่าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ</p>

กิจการ	มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจการ</p>	<p>๙) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยจำกัดพื้นที่การใช้บริการทำงานเฉลี่ยอย่างน้อย ๔ ตารางเมตร/คน รวมถึงจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยจำกัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อรอบ ทั้งนี้ ควรหยุดให้บริการและทำความสะอาด ทุก ๒ ชั่วโมง</p> <p>๑๐) จัดให้มีการทำความสะอาดพนักงานและผู้ใช้บริการรวมถึงมีการตรวจตราควบคุมกำกับกับการให้บริการและการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการกรณีผู้ใช้บริการ ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้</p> <p>๑๑) ให้กิจกรรมลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุความจุของจำนวนผู้ใช้บริการและพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการโดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด</p> <p>๑๒) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ให้บริการก่อนเข้าสู่สถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๑๓) จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวที่มั่งคั่ง หรือยื่นห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๑๔) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑๕) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคนหากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

กิจการ	มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑๖) งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน</p> <p>๑๗) งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคนเช่น กิจกรรมแจก หรือ มอบของขวัญ</p> <p>๑๘) ให้พิจารณาติดตั้งกล่องจับเพื่อป้องกันการให้บริการและใช้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ร้านเพื่อจำกัดตามการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคโดยบันทึกข้อมูลเก็บไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p>	
<p>๒. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส บิลเลียด สุนัขเกอร์ หรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน</p> <p>ผ่อนคลายให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น.</p>	<p>๑) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และอนุญาตให้เฉพาะคนที่มี หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น</p> <p>๒) มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จำหน่ายหรือแจกฟรี สำหรับ ผู้มาใช้บริการที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า</p> <p>๓) มีการตรวจวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการ และผู้รับบริการ หากอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๓ องศาเซลเซียส ให้พักและวัดซ้ำ หากยังสูง งดให้บริการ และส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง</p> <p>๔) จัดให้มีทางเข้าออกทางเดียว</p> <p>๕) ให้มีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และหรือ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และหรือแอปพลิเคชัน “ลำปางชนะ” ก่อนเข้าใช้บริการ และต้องตรวจสอบความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ ผ่านแอปพลิเคชัน ก่อนเข้าใช้บริการ หากพบว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงให้งดเข้าใช้บริการทุกกรณี</p> <p>๖) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคนหากพบ ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจาก การใช้บริการ</p> <p>๗) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p>	<p>ศบค.จังหวัด,ศบค.อำเภอ, ศบค.ทบ., ศบค.ทม.,ศบค.ตำบล และอปท. มีหน้าที่กำกับดูแลร่วมกับ ตำรวจ ทหาร สธ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสถานประกอบการ กำกับดังกล่าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติ</p>

กิจการ	มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. สถาบันเทิง และร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถาบันเทิง <b>ยกเว้น</b> ร้านคาราโอเกะ</p> <p>ผ่อนคลายเป็นเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น. ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องสั่งอาหาร และเครื่องดื่มไม่เกิน เวลา ๒๒.๓๐ น.</p>	<p>๘) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ใช้บริการมีให้อัด โดยจำกัดพื้นที่การใช้บริการต่างกันอย่างน้อย ๔ ตารางเมตร/คน รวมถึงจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยจำกัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อรอบ ทั้งนี้ ต้องหยุดให้บริการและทำความสะอาด ทุก ๒ ชั่วโมง</p> <p>๙) ลดระยะเวลาในการอยู่ในสถานประกอบการไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง</p> <p>๑๐) สถานที่ควรเปิดให้อากาศถ่ายเทเป็นโล่ง</p> <p>๑๑) ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของจุดที่คนใช้มีสัมผัสทุก ๒ ชั่วโมง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๑๒) งดให้บริการในส่วนของการอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวม</p>	
	<p>๑) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และอนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น</p> <p>๒) มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จำกัดหรือแจกฟรี สำหรับผู้มาใช้บริการ ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า</p> <p>๓) ทางเข้ามีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและพนักงานประจำ หากอุณหภูมิสูง ให้พักและวัดซ้ำ หากยังสูงให้บันทึกข้อมูลส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง</p> <p>๔) จัดให้มีทางเข้าออกทางเดียว</p> <p>๕) ให้มีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และหรือแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และหรือแอปพลิเคชัน “ลำปางชนะ” ก่อนเข้าใช้บริการ</p> <p>๖) หากพบว่ามาจากพื้นที่เสี่ยง คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น พื้นที่ควบคุมสูงสุด และไม่ให้บริการ</p> <p>๗) ตรวจสอบประวัติประจำตัวประชาชนให้ผู้ใช้บริการมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ศบค.จังหวัด,ศบค.อำเภอ, ศบค.ทน., ศบค.ทม. ,ศบค.ตำบล และอปท. มีหน้าที่กำกับดูแลร่วมกับ ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสถานประกอบการดังกล่าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติ</p>

กิจการ	มาตรการป้องกันโรคตามแนวทางราชการกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๘) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคนหากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๙) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๑๐) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการมิให้อแออัด จัดระยะห่างของโต๊ะไม่ต่ำกว่า ๑.๕ เมตร หรือจัดแบบโต๊ะเว้นโต๊ะ พร้อมทั้งจัดนั่งเก้าอี้เว้น ๑ ตัว นั่งไม่เผชิญหน้ากัน มีแผนกพลาสติก</p> <p>๑๑) จัดอุปกรณ์เป็นชุด ซ้อน ส้อม ซ้อนกลาง แต่ละคน ห้ามมีการสัมผัสแจกจ่ายอุปกรณ์ดังกล่าว</p> <p>๑๒) ทำความสะอาด โต๊ะ ประตูลูกบิด ห้องน้ำ อุปกรณ์ อาทิเช่น ไมโครโฟนหลังผู้ใช้บริการร้องเสร็จทุกครั้ง หรือจุดที่มีการสัมผัสทุก ๓๐ นาที รวมทั้ง กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๑๓) ชำระเงินผ่านระบบแอปพลิเคชัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสด</p> <p>๑๔) ภายในร้านมีอากาศถ่ายเทสะดวก กรณีห้องแอร์ปรับปรุงเป็นแอร์ไฟร์ หรือปิดแอร์เปิดกระจก</p> <p>๑๕) ไม่ให้ผู้มาใช้บริการร่วมร้องเพลงหรือมีกิจกรรมร่วมกับนักดนตรี</p> <p>๑๖) งดการแสดงดนตรี เว้นแต่การแสดงดนตรีที่มีผู้เล่นและนักร้องไม่เกิน ๑ คน โดยต้องอยู่ห่างจากโต๊ะอาหาร หรือพนักงานบริการไม่น้อยกว่า ๓ เมตร</p> <p>๑๗) โดยสามารถเปิดเพลงเพื่อการบันเทิงให้แก่ผู้รับบริการฟังได้</p> <p>๑๘) งดการเต้นหรือกิจกรรมอื่นใดนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะหรือที่นั่งของผู้ใช้บริการ และให้บริการแยกรายโต๊ะ โดยต้องไม่ไปรวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น รวมทั้งงดการส่งเสียงร้องเพลงและเต้นรำ</p> <p>๑๙) แนะนำผู้ใช้บริการ ยกเลิกการสังสรรค์ระหว่างโต๊ะ</p> <p>๒๐) แนะนำผู้ใช้บริการ ใช้แก้วของตนเอง ห้ามดื่มร่วมกับบุคคลอื่น</p>	

กิจการ	มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒๑) ไม่ให้พนักงานยื่นคอยให้บริการเป็นพิเศษ โดยให้เจ้าหน้าที่นำส่งอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น</p> <p>๒๒) ไม่ให้มีการร้องเพลงคาราโอเกะโดยเด็ดขาด</p>	